

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับองค์ประกอบบางประการของตัวนักเรียน ได้แก่ ความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. เพื่อสร้างสมการในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวทำนาย

กลุ่มตัวอย่างประชากร

กลุ่มตัวอย่างประชากร เริ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2528 ของโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากกลุ่มโรงเรียนทั้งหมด 15 กลุ่ม ๆ ละ 1 โรงเรียน ได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 15 โรงเรียน แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีสุ่มอย่างธรรมดา (Simple Random Sampling) โรงเรียนละ 1 ห้องเรียนไว้ศึกษาในโรงเรียนที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่างประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างประชากรจำนวนทั้งสิ้น 550 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสอบถามวัดทางด้านผลการคำนวณ ฉบับ ก. สำหรับนักเรียนไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ของ ชีระชัย ปุระโชติ และคณะ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก มีทั้งหมด 32 ข้อ ผู้วิจัยได้มาแบบสอบถามค่าความเที่ยง โดยใช้สูตรของครอนบาร์ทัน - 20 (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.67 ค่าระดับความยากตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.83 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.64

2. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวความคิดของ วิลสัน ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท จำนวน 50 ข้อ และใช้หาค่าความเที่ยง โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( $\alpha$ -Coefficients) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.86

3. แบบสำรวจเจตคติในการเรียน ใจของ นภาพร เอมรักษาวิธ (2515) ลักษณะของแบบสำรวจเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท จำนวน 50 ข้อ ผู้วิจัยได้นำไปหาค่าความเที่ยง โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( $\alpha$ -Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.68

4. แบบวัดแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ ใจของ สวีณา อมสุวรรณ (2526) ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าของลิเคอร์ท จำนวน 50 ข้อ ผู้วิจัยได้นำไปหาค่าความเที่ยงโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( $\alpha$ -Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.65

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( 011) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยยึดเนื้อหาตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ทัวเลือก จำนวน 50 ข้อ หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรของคูเคอร์วิซาร์ทสัน-20 (KR-20) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.67

### วิธีดำเนินการวิจัย

นำแบบสอบถามความถนัดทางด้านการคำนวณ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบสำรวจเจตคติในการเรียน แบบวัดแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไปทดสอบใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างบางประชากร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับ และสร้างสมการถดถอยแบบเอ็ดจ์วอร์ เป็นขั้น ๆ (Stepwisd Regression) โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวเกณฑ์ และคะแนนจากแบบสอบถามความถนัดทางด้านการคำนวณ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แบบสำรวจเจตคติในการเรียน และแบบวัดแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ เป็นตัวพยากรณ์

### สรุปผลการวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความถนัดทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เจตคติในการเรียน และแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งหมดเท่ากับ 0.8755

2. ความถนัดทางคำนวณการคำนวณ ( $x_1$ ) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ( $x_2$ ) นิสัยในการเรียน ( $x_3$ ) และแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ ( $x_4$ ) สามารถทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้โดยตัวทำนายที่ดีที่สุดคือ ความสามารถทางคำนวณการคำนวณ รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ และนิสัยในการเรียน เป็นลำดับ ได้สมการพยากรณ์ดังต่อไปนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

$$Y' = 22.5212 + 0.7832x_1 + 0.1395x_2 + 0.0161x_3 + 0.0554x_4$$

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

$$Z' = 0.6197Z_1 + 0.3892Z_2 + 0.0835Z_3 + 0.1993Z_4$$

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับความถนัดทางคำนวณการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กัน โดยได้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้งหมด  $R^2 = y \cdot x_1 x_2 x_3 x_4$  เท่ากับ 0.8755 และ  $R^2 = y \cdot x_1 x_2 x_3 x_4$  เท่ากับ 0.7665 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความสามารถทางคำนวณการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจไปสัมฤทธิ์ มีเพียงส่วนประกอบประมาณ 0.1245 ที่สิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบ และสามารถกล่าวได้ว่า ตัวแปรอิสระที่ศึกษาทั้งนี้มีส่วนกำหนดความแปรผันของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ถึง 76.65% นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวสามารถอธิบายความแปรผันของตัวเกณฑ์ได้ต่างแยกกัน (Ronald J. Wannacott and Thomas H. Wannacott 1970 : 259) และในการสร้างสมการเพื่อใช้ในการทำนายนั้น การที่จะได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ถูกต้องสูง ๆ ตัวเกณฑ์และตัวแปรอิสระแต่ละตัวจะต้องมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างน้อยควรมีค่าตั้งแต่ 0.35 ขึ้นไป (Walter R. Borg and Meredith D. Gall, 1971 : 350) ซึ่งจากการวางที่ 3 จะเห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวเกณฑ์ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับตัวแปรอิสระซึ่งได้แก่



ความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจไม่สัมพันธ์ มีค่ามากกว่า 0.35 ทุกคู่ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก็ยินดีในการเรียนที่สัมพันธ์สัมพันธ์กันต่ำกว่า 0.35

นอกจากนี้กล่าวมาแล้วยังสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กับความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ยินดีในการเรียน และแรงจูงใจไม่สัมพันธ์ แต่ละคู่ได้ตั้งรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางด้านการคำนวณ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราฟ กับบิลว อินเกอร์ซอล และเฮอแมน เจ ปีเตอร์ส (Ralph W. Ingersoll and Herman J. Peters 1966 : 931-937) ที่ได้ศึกษาตัวแปรของความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป และความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน และพบว่า ความสามารถทางด้านการคำนวณเป็นตัวแปรทำนายที่ดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตล เทตโรวิช (2522 : 71) ซึ่งศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านจำนวนเป็นตัวแปรทำนายที่ดี สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่องค์ประกอบด้านจำนวนที่มีค่ามากที่สุดที่ขณะทางด้านการคำนวณ จึงน่าจะกล่าวได้ว่า ความสามารถทางด้านการคำนวณเป็นตัวแปรสำคัญในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้จะพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านการคำนวณ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.6925 จะเห็นว่ามีความสูงพอที่จะทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี

1.2 ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสแตนลีย์ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528 : 191 - 192) ซึ่งได้ศึกษาพบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และยังศึกษาพบว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมากที่สุดคือ กิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเท่ากับ 0.6819 จะเห็นว่ามีความ

สูงพอที่จะทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้

1.3 ผลการวิจัยพบว่า นิสัยในการ เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.2833 ซึ่งมีค่าไม่สูงมากนักแตกต่างจากรายงานว่า นิสัยในการ เรียน กับความสามารถทาง การคำนวณค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์กันทางบวกค่อนข้างสูง คือมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.7019 แสดงว่าถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการ เรียนที่ดี ย่อมส่งผลต่อความสามารถทาง การคำนวณของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามที่กล่าวมาแล้ว

1.4 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.4813 ประกอบตลอดลงกับการวิจัยของอดัมสันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2528 : 99 - 100) ที่ได้ศึกษาพบว่า ความคาดหวังในการศึกษาถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งความคาดหวังในการศึกษาถือเป็นลักษณะที่เกินขีด อย่างหนึ่งของผู้ที่ใฝ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ดังนั้นครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงควรที่จะหาวิธีการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง เป็นแนวทาง การแต่งตั้งมอบหมายงานทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน จัดประกวดผลงานนักเรียน หรือส่งผลงานที่นักเรียนไปประกวดภายนอกโรงเรียน การจัด ทำจุดสารภายในโรงเรียน ฯลฯ ซึ่งงานเหล่านี้มีเป็นตัวอย่างของงานที่จะส่งเสริมให้นักเรียน เห็นถึงความรับผิดชอบ พยายามทำงานให้โดยมาตรฐาน มีลักษณะเด่น ทำงานในระยะเวลาและ อดทนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

2. จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า สามารถสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา คณิตศาสตร์ได้โดยอาศัยองค์ประกอบเกี่ยวกับ ความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชา คณิตศาสตร์ นิสัยในการ เรียนและจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุดคือ ความสามารถทาง การคำนวณ รองลงมาคือเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และนิสัยในการ เรียน ตามลำดับ ซึ่งลำดับที่รองตัวพยากรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ การวิจัยประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในแต่ละ ศึกษาค้นคว้า

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสามารถทางด้านการคำนวณเป็นตัวแยกแยะได้ดีที่สุด และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง ( $r = 0.6925$ ) แต่ความสามารถด้านแก้โจทย์การผสมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในช่วงเวลานาน ดังนั้นการที่จะทราบว่านักเรียนคนใดมีความสามารถทางด้านการคำนวณอย่างแท้จริง สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรจะได้ทำการวางแผนเพื่อหาวิธีการส่งเสริมทักษะทางด้านการคำนวณตั้งแต่เด็กเริ่มแรก เราได้เห็นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. จากผลการวิจัยพบว่า เจกคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแยกแยะในลำดับรองลงมา จากความสามารถทางด้านการคำนวณ แต่ถ้าวิจารณาความสัมพันธ์สัมพัทธ์จะพบว่า ใกล้เคียงกับความสามารถทางด้านการคำนวณ ก็มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( $r$ ) เท่ากับ 0.6810 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จึงควรจะได้วางแผนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเจกคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อหาโดยตรง และกิจกรรมเสริมเป็นต้นว่า การจัดกิจกรรมในรูปของคณิตศาสตร์ หรือการมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ในกรณีที่มีการรวมการไม่อยู่ในโรงเรียนการของชุมชน

3. สำหรับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น จะมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่สูงนัก ( $r = 0.4813$ ) แต่การฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะทำให้เด็กเรียนเป็นผู้ที่ศึกษาหาเรียนหรือทำงานต่าง ๆ อย่างกระตือรือร้น มีความคาดหวังและมีเป้าหมายในการกระทำ ซึ่งก็จะเริ่มผลดีต่อผลการเรียนของเด็กเรียนโดยส่วนรวม

4. จากผลการวิจัยพบว่า นิสัยในการเรียน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ที่ไม่สูงนัก แต่อย่างไรก็ตามนิสัยในการเรียนถือมีส่วนค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับตัวพบาก่อนนั้น ครูคณิตศาสตร์ควรจะได้ศึกษางานวิจัยที่ว่า นิสัยในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอื่นหรือไม่ เพื่อจะได้ร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาอื่น ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี

### ข้อเสนอแนะสำหรับผู้วิจัยต่อไป

1. ควรทำการวิจัยกับตัวแปรเหล่านี้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างอื่น ในระดับชั้นอื่น ให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา และในเขตการศึกษาอื่น
2. ควรทำการศึกษาและวิจัย โดยใช้องค์ประกอบอื่นเป็นตัวแปรอย่าง เช่น ความสามารถทางด้านการคำนวณ สัมพันธ์กับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ เหตุผลเชิงตรรกะ นิสัยในการเรียน เป็นต้น
3. อาจทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับความสามารถทางด้านการคำนวณ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียน และแรงจูงใจได้สัมฤทธิ์ ด้วยวิธีวิเคราะห์อื่น เช่น การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์ตัวประกอบ เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย